

**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ
THIẾT BỊ GIÁO DỤC THÁI SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 87/ CV-CNTBGDTS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

V/v: Thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và cung ứng thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục.

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng

Căn cứ công văn số 467/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/02/2020 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Ngày 07 tháng 02 năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 498/BGDĐT-CTHSSV về tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và cung ứng thiết bị, hóa chất thí nghiệm tại các trường học; Ngày 26 tháng 2 năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 687/BGDĐT-CTHSSV về việc quản lý, thu gom tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở giáo dục:

Để nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở giáo dục, tránh để các hóa chất, phế phẩm độc hại sau khi thí nghiệm còn tồn đọng lâu năm trong các cơ sở giáo dục, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

Công ty Cổ phần Công Nghệ và Thiết bị Giáo dục Thái Sơn là đơn vị chuyên tư vấn, hướng dẫn lưu trữ, thu gom, vận chuyển tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng, đồng thời cung cấp mới trang thiết bị theo thông tư 37/2021/TT_BGDĐT danh mục thiết bị tối thiểu cấp tiểu học, thông tư 38/2021/TT-BGDĐT danh mục thiết bị tối thiểu cấp trung học cơ sở và thông tư 39/2021/TT-BGDĐT danh mục thiết bị tối thiểu cấp trung học phổ thông, cho các cơ sở giáo dục trên toàn Quốc (có danh mục chi tiết kèm theo);

Vậy kính mong Quý Sở xem xét phối hợp với Công ty để triển khai hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, giữ gìn và bảo vệ môi trường, tổ chức rà soát các hóa chất hết hạn sử dụng và đề nghị thu gom tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC THÁI SƠN

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 4/1, đ. Đồng Me, p. Mễ Trì, q. Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

VP: Số 37 NV5, Khu Đô Thị Tổng Cục 5, Bộ Công An, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

ĐT: 0909 590 669

Email: thaison.tbgd@gmail.com

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



LÊ NHÂN TUY

Si Gòn chuc vo the too Phatke cho the Phang

